



โรงเรียนวัดถ้ำทอง

(โรงเรียนอีโคสคูลปี ๒๕๕๕)

โรงเรียนวัดถ้ำทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖



โรงเรียนวัดถั่วทอง บริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชน มีปัญหาการจัดการขยะในชุมชน และการใช้สารเคมีทางการเกษตร

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจโรงเรียนอัสสัมชัญ

พันธกิจที่ ๑ : นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ

โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดนโยบายของโรงเรียน ดังนี้

- วิสัยทัศน์ คือ CVIC - C-CLEAN โรงเรียนน่าอยู่
 - V-VISION ครูมีวิสัยทัศน์
 - I-IMPROVE พัฒนาสู่มาตรฐาน
 - C-CO-OPERATION

อัตลักษณ์ คือ โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ ๒ : การจัดการกระบวนการเรียนรู้

โรงเรียนมีการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยจัดทำเป็นรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ในกลุ่มสาระรายวิชาต่าง ๆ จัดทำเป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนมีการจัดอบรมพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการเรียนรู้โรงเรียนสองภาษา English Bilingual Education (EBE) การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ



โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเป็นที่ศึกษาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน เช่น บ่อบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ สวนส้มตำยำทำแกง สวนวรรณคดี มุมคัดแยกขยะ และมุมเรียนรู้การทำน้ำหมัก

พันธกิจที่ ๓ : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดังนี้

ด้านขยะ กิจกรรมคัดแยกขยะ

ด้านน้ำ กิจกรรมการวัดคุณภาพน้ำในคลองสาขาและแม่น้ำเจ้าพระยา

ด้านพลังงาน กิจกรรมรณรงค์การลดการใช้ไฟฟ้า ประปา

ในโรงเรียนและชุมชน

ด้านพื้นที่สีเขียว กิจกรรมการจัดภูมิทัศน์ จัดแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ในโรงเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ

อีกทั้งโรงเรียนยังได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปทุมธานี และนักเรียน ชั้น ป.๕ - ป.๖ เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นเยาวชนอาสาในการสำรวจคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของชุมชนของมหาวิทยาลัยรังสิต



พันธกิจที่ ๔ : การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งผู้ปกครองนักเรียน คนในชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปทุมธานี การประปานครหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ในการรณรงค์ให้ความรู้และร่วมแรงทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

